

*

Số 671 - CV/TU

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 năm 2021

V/v thực hiện Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"

- Kính gửi: - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ngày 06/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Minh năm 2020, trong đó xác định Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Minh. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, bước đầu đã huy động được sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng lòng ủng hộ, hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân; tạo sự chuyển biến tích cực về cả nhận thức và hành động trong việc xử lý rác thải, nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là về phát triển du lịch, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế, khó khăn đó là: Công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi chưa thường xuyên, sâu rộng, hình thức, nội dung tuyên truyền chưa phong phú, phù hợp với địa bàn, đối tượng cụ thể; ý thức, thói quen về bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân chưa cao, vẫn còn tình trạng rác thải chưa được phân loại, xả rác thải sinh hoạt bừa bãi ra môi trường, sử dụng túi nilon còn nhiều. Hoạt động của một số khu dân cư, tổ tự quản ở một số nơi còn mang tính hình thức, cách thức tổ chức thực hiện chưa chuyên sâu, bài bản, nền nếp. Công tác lãnh đạo của một số cấp uỷ cơ sở chưa quyết liệt; chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự quan tâm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện phong trào. Ở vùng nông thôn, xa trung tâm chưa có phương tiện, thiết bị thu gom rác thải chuyên dụng, chưa có nơi tập kết rác thải tập trung. Phong trào xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ở các trường học, doanh nghiệp thực hiện chưa đồng bộ và chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao,...

Trong thời gian tới, dự báo tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải nhựa đang là vấn đề cấp bách, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của

toàn cầu, trong đó Việt Nam. Trước tình trạng đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định "Bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt" là nội dung quan trọng trong 06 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 96% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn. Quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ này, nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào "*Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa*", các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Nâng cao nhận thức về tác hại và nguy cơ ô nhiễm của rác thải nhựa, túi nilon đối với môi trường và sức khỏe con người. Đẩy mạnh và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mọi người dân và toàn xã hội tích cực hơn trong bảo vệ môi trường và chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Tăng cường tuyên truyền trên báo chí, mạng internet, mạng xã hội, tuyên truyền miệng, trực quan,...; lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm của các cơ quan, tổ chức, các cuộc họp nhân dân ở địa bàn dân cư đảm bảo được sự đa dạng, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm,... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường do các cơ sở trên địa bàn tỉnh sản xuất như: các sản phẩm sản xuất từ mây, tre đan, túi giấy,... qua đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

2- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện Phong trào "*Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa*", đưa việc thực hiện phong trào vào nghị quyết của các chi bộ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thôn, tổ dân phố; định kỳ hàng tháng trong các kỳ sinh hoạt đánh giá việc lãnh đạo và kết quả thực hiện phong trào. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ở các cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên của các tổ chức phải gương mẫu thực hiện tại nơi cư trú và nơi làm việc, góp phần chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và nhân rộng các tổ tự quản về xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ở khu dân cư gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe Nhân dân. Mở rộng thêm nhiệm vụ của các tổ tự quản trong phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo

đảm an ninh trật tự, nắm, quản lý di biến động dân cư tại địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 hiệu quả, không để dịch phát sinh, lây lan trên địa bàn,...

3- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về *tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh*; triển khai thực hiện Đề án "*tăng cường quản lý, xử lý rác sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025*". Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện Phong trào "*Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa*" thông qua các mô hình tổ, nhóm tự quản ở cộng đồng dân cư. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, ngành y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực tham gia công tác bảo vệ môi trường và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa; khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư trang thiết bị, công cụ, nhà máy để xử lý và tái chế rác thải nhựa. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh theo quy định và đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương.

4- Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả. Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tham gia giải quyết các vấn đề ở cơ sở như: giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường, công tác hòa giải ở cơ sở,...

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, phối hợp thống nhất phân công nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên thực hiện, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào "*Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa*" gắn với Cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*". Tăng cường phối hợp với chính quyền, ngành chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và sức khỏe Nhân dân. Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế ở từng địa phương, đơn vị, từ đó nâng cao ý thức cho người dân hạn chế, tiến tới không sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm

nhựa dùng một lần khi đi mua sắm, thay đổi thói quen trong sinh hoạt, làm việc, lao động; chuyển sang sử dụng bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường.

5- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở, khu dân cư; phân công cán bộ tăng cường đi cơ sở "3 cùng với dân". Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình tự quản tiêu biểu, hoạt động hiệu quả và những tập thể, cá nhân tích cực trong thực hiện phong trào; đấu tranh, phê phán các hành vi gây ô nhiễm môi trường, thiếu ý thức trong sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong Phong trào "*Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa*" trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Báo Tuyên Quang,
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Chuyên viên VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Lê Thị Kim Dung